



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.

เรื่อง แก้ไขประกาศการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ประกาศการคัดเลือกข้าราชการ  
พลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอแก้ไขประกาศการคัดเลือกข้าราชการ  
พลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เฉพาะบัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงาน  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลำดับที่ ๒ ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่งที่สมัครเข้า รับการคัดเลือก	ชื่อผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน/ ระยะเวลาที่ดำเนินการ	สัดส่วนผลงาน
๒	<b>เดิม</b> นางสาวพัชรียา เหมวิรุฬห์ นิติกรชำนาญการ ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓ กองคดี ๓	นักสืบสวน สอบสวน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๓ ส่วนปฏิบัติการงาน คดี ๓ กองคดี ๓	๑. การดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน รายคดีนายประวิทย์ สุบรรณ กับพวก ๓. การดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน รายคดี นายอาร์ฟ ยีเจ๊ะ สมมะ กับพวก	- ตัวเอง ร้อยละ ๑๐๐  - ตัวเอง ร้อยละ ๑๐๐  - ตัวเอง ร้อยละ ๑๐๐
๒	<b>แก้ไขเป็น</b> นางสาวพัชรียา เหมวิรุฬห์ นิติกรชำนาญการ ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓ กองคดี ๓	นักสืบสวน สอบสวน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๓ ส่วนปฏิบัติการงาน คดี ๓ กองคดี ๓	๑. การดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน รายคดีนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ กับพวก ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน รายคดีนายประวิทย์ สุบรรณ กับพวก ๓. การดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน รายคดี นายอาร์ฟ ยีเจ๊ะ สมมะ กับพวก	- ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นางสาวอรธิรา อสัมภินวัฒน์ ร้อยละ ๑๐ - นายคีรีมาศ สุขประสงค์ ร้อยละ ๑๐  - ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นางชลธิชา ดาวเรือง ร้อยละ ๑๐  - ตัวเอง ร้อยละ ๘๐ - นายคีรีมาศ สุขประสงค์ ร้อยละ ๑๐ - นางสาวอรธิรา อสัมภินวัฒน์ ร้อยละ ๑๐

นอกนั้น ให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

ที่ปรึกษาประจำสำนักงานฯ รักษาราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน